

ทิวทัศน์ไทย ก้าวไกลการศึกษา

ถานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ส่งหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แจ้งผลการพิจารณาการขอทดลองส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลเพื่อการศึกษา ในช่วงสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แพร่ระบาดในประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ลงนามโดย **นายฐากร ตัณฑสิทธิ์** เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ระบุว่า

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ขอทดลองส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลเพื่อ

15 ช่องทีวีเพื่อการศึกษา

การศึกษา จำนวน 15 ช่องรายการ ในช่วงสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แพร่ระบาดในประเทศไทยนั้น สำนักงาน กสทช. ขอเรียนว่า ที่ประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 มีมติอนุญาตให้กระทรวงศึกษาธิการ ใช้คลื่นความถี่ในการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพื่อการทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราว ตามโครงการทดลองส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลเพื่อการศึกษา ดังนี้

1. ให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการโทรทัศน์เพื่อการทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราวผ่านโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลระดับชาติ ของกรมประชาสัมพันธ์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) และสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โดยใช้หมายเลขช่องความถี่วิทยุแม่เหล็กที่ 1 3 4 และ 5 ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องแผนความถี่วิทยุสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)

2. ให้ใช้ความถี่วิทยุที่ได้รับอนุญาตสำหรับการทดลอง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

3. ให้ออกอากาศแบบความคมชัดปกติ (SD) จำนวน 15 ช่องรายการ

4. ให้กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพื่อการทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราว ปราสและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด

อัจฉรา ทังโม

นักประชาสัมพันธ์ สพฐ.

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 90,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/บริษัทจดทะเบียน

วันที่: พุธ 13 พฤษภาคม 2563

ปีที่: 26

ฉบับที่: 6456

หน้า: 1 (บนซ้าย), 7

Col.Inch: 63.59

Ad Value: 69,949

PRValue (x3): 209,847

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ADVANC โชว์กระแสเงินสดแกร่ง มั่นใจเพียงพอลงทุน 4G-5G จ่ายค่าคลื่น



ADVANC โชว์กระแสเงินสดแกร่ง

● มั่นใจเพียงพอลงทุน 4G-5G จ่ายค่าคลื่น

“ADVANC” กระแสเงินสดแกร่ง! โชว์ไตรมาสแรกกว่า 2.3 หมื่นล้านบาท มั่นใจเพียงพอลงทุน 4G-5G / อินเทอร์เน็ตบ้าน พร้อมเตรียมวงเงินกู้แบ่งก็อีกกว่า 5 หมื่นล้านบาท ส่วนรายได้ปีนี้คาดดีกว่า GDP ที่ประมาณการติดลบ 5-7% ส่วนงบไตรมาส 2/63 ยอมรับต่ำสุด และกลับมาฟื้นตัวในไตรมาส 4/63

นางสาวนริญา พัวพงศกร หัวหน้าฝ่ายงานนักลงทุนสัมพันธ์และกำกับการดูแลการปฏิบัติงาน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC เปิดเผยว่า บริษัทยังมีการบริหารกระแสเงินสดได้ดี แม้สถานการณ์โควิด-19 และภาวะเศรษฐกิจโลกยังมีความไม่แน่นอน โดยมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานในไตรมาส 1/2563 สูงกว่า 23,000 ล้านบาท และในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานอยู่ที่ 70,000-80,000 ล้านบาท/ปี เพียงพอต่อการลงทุนในการขยายโครงข่ายทั้งบริการ 5G และ 4G รวมถึงค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่ในปี 2563 กว่า 29,000 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทยังเตรียมวงเงินกู้จากสถาบันการเงินทั้งในระยะสั้นและระยะยาวกว่า 50,000 ล้านบาท และยังสามารถกู้เพิ่มได้อีกหากมีความจำเป็น

สำหรับรายได้ในปี 2563 คาดว่าดีกว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศ (GDP) ตามที่หลายสำนัก อาทิ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และธนาคารโลก คาดว่า GDP ไทยปี 2563 จะติดลบ 5-7% เนื่องจากแม้มีปัจจัยบวกจากการทำงานจากที่บ้าน หรือ Work from Home ทำให้มี

การใช้งานด้านโทรคมนาคมมากขึ้น อย่างไรก็ตามมีปัจจัยลบ คือ GDP และภาวะภัยแล้งที่เข้ามากระทบต่อรายได้ของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม

“ถ้า GDP ติดลบ 5-7% อุตสาหกรรมโทรคมนาคมก็ยากที่จะเป็นบวก อาจจะติดลบแต่ไม่น้อยกว่า GDP โดยธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ ลูกค้าน่าลดลงจากลูกค้ากลุ่มนักท่องเที่ยว และลูกค้าต่างประเทศที่ใช้ซิมท่องเที่ยว รวมถึงการใช้จ่ายที่ลดลง ทำให้การหาลูกค้าใหม่ลดลง และยอดค่าใช้จ่ายของลูกค้าที่ลดลง ดังนั้นธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ปีนี้ค่อนข้างอ่อนตัว ส่วนธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้าน หากโควิด-19 ลากยาว ทำให้ความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มสูงขึ้น แต่กำลังซื้อไม่สูง แพ็กเกจค่าบริการที่ขายหลัก ๆ ยังเป็น 399 บาท/เดือน ส่งผลให้รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมาย (ARPU) ค่อนข้างต่ำ คาดภาพรวมปีนี้ธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้านยังเติบโตได้” นางสาวนริญา กล่าว

ทั้งนี้ จากการปิดให้บริการชั่วคราว AIS Shop, Serenade Club และ AIS Telewiz ในพื้นที่ตามประกาศล็อกดาวน์ของภาครัฐ รวมถึงลูกค้ามีการควบคุมค่าใช้จ่ายมากขึ้นนั้น บริษัทได้ใช้ช่องทางดิจิทัลและโซลูชันเข้ามาเสริม เพื่อรักษารายได้ และ



นริญา พัวพงศกร

เพื่อให้เกิดรายได้ใหม่จากลูกค้า

ส่วนแนวโน้มผลการดำเนินงานในช่วงไตรมาส 2/2563 คาดว่าจะเป็นไตรมาสที่ค่อนข้างต่ำของปี 2563 เนื่องจากได้รับผลกระทบในเชิงรายได้พอสมควร จากโครงการเพิ่มอินเทอร์เน็ตมือถือ 10 GB ซึ่งแม้จะได้รับบริการสนับสนุนบางส่วนจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) แต่เสียรายได้จากการเสียโอกาสทางธุรกิจค่อนข้างมาก รวมไปถึงโครงการ

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 90,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/บริษัทจดทะเบียน

วันที่: พุธ 13 พฤษภาคม 2563

ปีที่: 26

ฉบับที่: 6456

หน้า: 1 (บนซ้าย), 7

Col.Inch: 63.59

Ad Value: 69,949

PRValue (x3): 209,847

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ADVANC โฆษกกระแสดึงเงินสดแกร่ง มั่นใจเพียงพอลงทุน 4G-5G จ่ายค่าคลื่น

โทรฟรีทุกเครือข่าย 100 นาทีด้วย

“ไตรมาส 2/2563 คาดว่าจะเป็นไตรมาสที่ค่อนข้างต่ำของปีนี้. จากโครงการเพิ่มอินเทอร์เน็ตมือถือ 10 GB และโครงการโทรฟรีทุกเครือข่าย 100 นาที ที่มีผลกระทบในเชิงรายได้พอสมควร ส่วนไตรมาส 3/2563 ก็ยังทรงตัวต่ำ ๆ อยู่ ยังไม่ผงกหัวขึ้นจากนั้นการฟื้นตัวน่าจะกลับมาได้บ้างในช่วงไตรมาส 4/2563” นางสาวนฐิยา กล่าว

อย่างไรก็ตาม บริษัทให้ความสำคัญกับการควบคุมต้นทุน ทั้งการบริหารต้นทุนด้านโครงข่ายให้มีความเหมาะสม และต้นทุนการตลาดที่ลดลงไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงการประหยัดค่าใช้จ่ายค่าเช่าพื้นที่ Shop ซึ่งหากสถานการณ์ดีขึ้นก็จะพิจารณาค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ขณะที่ในปี 2563 บริษัทวางงบลงทุนไว้ที่ 35,000-45,000 ล้านบาท สำหรับใช้ลงทุนโครงข่าย 4G และ 5G รวมถึงอินเทอร์เน็ตบ้าน ซึ่งเป็นการลงทุนในคลื่นความถี่ใหม่, อุปกรณ์ใหม่บนคลื่น 2600 MHz เป็นหลัก เพื่อตอบโจทย์ทั้ง 4G และ 5G เน้นลงทุนในพื้นที่ที่มีความต้องการ 4G เพิ่มขึ้น

ด้านนายวัชรพงศ์ ลีโชนิลิต ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ADVANC กล่าวว่าการขยายพื้นที่ให้บริการ 5G ครอบคลุม 77 จังหวัด ตั้งแต่เดือน เม.ย. 2563 ที่ผ่านมา โดยเฉพาะในพื้นที่ตัวเมือง (ไม่ครอบคลุมทั่วประเทศ) ตั้งเป้าหมายครอบคลุมพื้นที่ 13% ของประชากร ภายในสิ้นปี 2563 เน้นพื้นที่ที่ต้องการใช้งานดาต้าสูง และคลื่น 2600 MHz ตั้งเป้าหมายขยายให้ครอบคลุม 59% ของพื้นที่ EEC ภายในเดือน มิ.ย. 2563

ADVANCจัดบ8หมื่นล้าน ลงทุนเพิ่มโครงข่าย5G

ทินหุ้น - สุโขวิท - ADVANC กำเงินสดเต็มมือ 8 หมื่นล้านบาท จัด 4 หมื่นล้านบาท ลงทุนโครงข่าย 5G ในคลื่นความถี่ 2600 เมกะเฮิร์ตซ์ (MHz) ชูเน็ตบ้านเสริมแรงรายได้ช่วง Work From Home จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 → → → **อ่านหน้า 2**



➔ ADVANC (ต่อจากหน้า 1)

มองครึ่งปีหลังดีขึ้นหลังสถานการณ์คลี่คลาย

นางสาวนัญญา พัวพงศกร หัวหน้าฝ่ายงานนักลงทุนสัมพันธ์และการดูแลปฏิบัติงานบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC เปิดเผยว่า ประเมินภาพรวมธุรกิจในช่วงไตรมาส 2/2563 คาดรายได้จะลดลงตัวอย่างต่อเนื่องจากไตรมาสแรก โดยปัจจัยกดดันหลักๆ เป็นผลมาจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีมาตรการสนับสนุนค่าบริการอินเทอร์เน็ตเพื่อรองรับการใช้งานแบบ Work From Home สนับสนุนให้เพิ่มอินเทอร์เน็ตฟรีให้แก่ประชาชนที่ลงทะเบียนคนละ 10 กิกะไบต์ (GB)

● เน็ตบ้านเสริมแรงรายได้

รวมถึงการให้สิทธิผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือที่โทรฟรี 100 นาที เป็นต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทคาดหวังว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะเบาบางลงในช่วงกลางปี 2563 นี้ และจะเริ่มมีทิศทางการฟื้นตัวที่ดีขึ้นภายในช่วงครึ่งปีหลังเป็นต้นไป และเชื่อว่าภาพรวมผลการดำเนินงานของปีนี้จะไม่แย่กว่า GDP

ขณะที่ธุรกิจให้บริการโทรศัพท์มือถือก็มองว่าจะลดลง เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจและการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้หลายประเทศมีการปิดเมืองและงดการเดินทางเข้าออกประเทศเพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของไวรัส ทำให้กลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติที่ใช้บริการโรมมิ่งลดลง สอดคล้องตามปริมาณการท่องเที่ยวและการเดินทางของชาวต่างชาติ ซึ่งสะท้อนต่อการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคในประเทศที่ลดลงตาม

เช่นกัน

ส่วนธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เมื่อต้นคาดว่ารายได้จะเติบโตต่อเนื่องหากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย เนื่องจากยอดการใช้อินเทอร์เน็ตบ้านนับตั้งแต่มีการระบาดของไวรัสปรับตัวสูงขึ้น หลักๆ มาจากกิจกรรม Work From Home ขณะที่การให้บริการระบบดาต้าเซ็นเตอร์ยังมีแนวโน้มการขยายตัวที่ดีเช่นกัน เนื่องจากยังคงมีความต้องการของโดยเฉพาะลูกค้าองค์กรอย่างต่อเนื่อง

● อัดงบลงทุน 4 หมื่นล.

สำหรับแผนการลงทุนในปี 2563 นี้ แม้ว่าภาพรวมเศรษฐกิจในช่วงครึ่งแรกปีจะยังคงมีทิศทางที่ชะลอลง แต่บริษัทยังคงเดินหน้าขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทลงทุน 35,000-40,000 ล้านบาท รองรับการลงทุนขยายโครงข่ายการให้บริการในระบบ 4G และ 5G โดยเฉพาะการขยายโครงข่าย 5G ในคลื่นความถี่ 2600 เมกะเฮิร์ตซ์ (MHz) เพื่อเพิ่มความสามารถในการให้บริการกับลูกค้าได้อย่างครอบคลุมประชากรทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

ส่วนกระแสเงินสดนั้น บริษัทยังคงรักษาความสามารถในการบริหารได้ในระดับที่ดี โดย ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2563 บริษัทมีกระแสเงินสดประมาณ 23,000 ล้านบาท และโดยเฉลี่ยต่อปี บริษัทจะมีกระแสเงินสดที่ได้จากการดำเนินธุรกิจเข้ามาอย่างน้อยประมาณ 70,000-80,000 ล้านบาทต่อปี ซึ่งมองว่าเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ จากพื้นฐานธุรกิจที่มีความแข็งแกร่งส่งผลให้ทางสถาบันการเงินวางกรอบวงเงินกู้ยืมที่สามารถยืมได้ไว้ที่ระดับ 50,000 ล้านบาท



ทันหุ้น-สู้โควิด - INTUCH วางงบ 200 ล้านบาท เดินหน้าลงทุนธุรกิจใหม่ เน้นกลุ่มโทรคมนาคม เทคโนโลยีและดิจิทัล หวังขยายฐานสตาร์ทอัพแกร่ง ด้านผลการดำเนินงานปี 2563 คาดเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจ และผลกระทบจากพิษโควิด-19 จุด ADVANCE-THCOM ชะลอ แต่ยืนยันนโยบายจ่ายปันผลต่อเนื่อง

นางสาวทมนต์ คิงพลชิตป์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสำนักนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ INTUCH เปิดเผยว่า บริษัทยังมองหาโอกาสลงทุนต่อเนื่อง โดยเน้นไปในธุรกิจ 5G และเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งยังอยู่ในกลุ่มโทรคมนาคมเทคโนโลยีและดิจิทัล ส่วนธุรกิจใหม่ที่ใหญ่กว่าตลาดสตาร์ทอัพปัจจุบัน บริษัทนั้นอยู่ระหว่างศึกษา ซึ่งหากมีความชัดเจนก็จะเปิดเผยให้ทราบอีกครั้ง

ด้านงบลงทุนปีนี้บริษัทวางไว้ที่ 200 ล้านบาทปี โดยในช่วงไตรมาส 1/2563 บริษัทได้ลงทุนเพิ่มเติมอีกจำนวน 3 บริษัท ซึ่งใช้เงินประมาณ 100 ล้านบาท โดยตามแผนจะลงทุนปีละประมาณ 3-4 บริษัท ปัจจุบันมีบริษัทที่อยู่ในความดูแลประมาณ 15 บริษัท

ส่วนการลงทุนด้านขยายโครงข่ายซึ่งทาง ADVANC มีแผนที่จะเติบโตภายใต้การให้บริการโครงข่าย

INTUCHสบช่องลงทุนไอซีทีขยายฐาน-สตาร์ทอัพแกร่ง



ทมนต์ คิงพลชิตป์

5G ปัจจุบันเริ่มขยายโครงข่ายไปแล้วตามแผนงาน คาดว่าจะใช้เงินลงทุนประมาณ 10,000-15,000 ล้านบาท

● ผลกระทบโควิด

สำหรับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ต้องยอมรับว่ากระทบต่อรายได้ของ ADVANC จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงรวมถึงการปิดสาขาในห้างสรรพสินค้า นอกจากนี้ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และมองว่าในช่วงไตรมาสที่ 2/2563 ก็ยังได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากไวรัสยังไม่จบลง และคาดว่ารายได้จะลดลงมากที่สุดของปีนี้ รวมทั้งนโยบายที่ กสทช. ออกมาตรการ

ช่วยเหลือค่าบริการอินเทอร์เน็ตฟรี 10 GB และโทรฟรี 100 นาที ทางบริษัทได้ค่าชดเชยเพียงบางส่วนจากการให้บริการอินเทอร์เน็ตฟรีเท่านั้น

ขณะที่ธุรกิจ THAI COM ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกค้าองค์กร หากรายได้ขององค์กรนั้นลดลงก็จะกระทบต่อบริษัท แต่ยังมีโอกาสเติบโตสวนทางเนื่องจากปัจจุบันมีการทำงานที่บ้านกันมากขึ้นทำให้ความต้องการใช้บรรดแบนด์เพิ่มขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้ THCOM ในปีนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการตั้งด้อยค่าสินทรัพย์ดาวเทียม จากการปลดดาวเทียมไทยคม 5 และย้ายลูกค้าบางส่วนไปไทยคม 8 ลดค่าเช่าให้กับลูกค้า ถึงแม้จะค่อยๆ กลับมาก็ทำไร ก็ยังมองหากการเห็นสัญญาเช่ากับลูกค้าใหม่ๆ เพิ่มเติมทางด้าน INVENT ก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวเช่นเดียวกัน จากการที่บริษัท golfdigg ถูกยกเลิกให้จัดกิจกรรม LPGA ทัวร์ รวมถึงการขายดีลออนไลน์ยังได้รับผลกระทบจากการปิดสนามกอล์ฟตามประกาศจากรัฐบาลอีกด้วย

● คาดปีนี้รายได้โต

อย่างไรก็ตามภาพรวมของ

รายได้ปี 2563 ก็จะเป็นไปตามผลประกอบการของบริษัทย่อย ที่บริษัทต้องรับรู้ผลกำไรจากการลงทุนเข้ามา แต่บริษัทเชื่อว่าภาพรวมรายได้จะเติบโตดีกว่าภาวะเศรษฐกิจโดยรวมอย่างแน่นอน ในปีนี้บริษัทยังคงจ่ายเงินปันผลในระดับที่ต่อเนื่องเหมือนทุกๆ ปีที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าผลประกอบการของ ADVANCE และ THCOM จะลดลงจากสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจ และการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

สำนักวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ ธิสโก้ จำกัด คาดผลประกอบการของ INTUCH จะลดลงในไตรมาส 2/2563 ตามผลประกอบการของ ADVANC ด้วยภาวะเศรษฐกิจที่อ่อนแอจากผลของ COVID-19 และด้วยแผนการลงทุนของ ADVANC ที่ใช้ CAPEX ทำให้มีโอกาสดำที่บริษัทจะเพิ่มอัตราการจ่ายเงินปันผลได้ คาดว่า ADVANC จะยังคงจ่ายเงินปันผลได้ 70% ขึ้นต่ำ แต่ด้วยการดำเนินงานของบริษัทลูกที่ดีขึ้น ทำให้ส่วนลดของการเป็นบริษัท Holding ควรจะลดลง แนะนำ "ซื้อ" มูลค่าเหมาะสม 68.00 บาท (SOTP) 📈



มังกะโจะเฒิวบอกว่า เมื่อดาราว่างงาน นักข่าวบันเทิง ก็พลอยจะตงงานตามไปด้วย เพราะกิจกรรมของดาราวันนี้ เหลือแค่ศูนย์ เพราะฉะนั้นจะไปหาข่าวดาราราที่ไหน มาให้แฟนๆ ได้อ่านกันละ ไอ้ห้อย ไอ้โหน ส้าทับต่อว่า ชาวพื้นฐาน

วอท เวน แวร์ ฮาว ยังหาได้ยาก คงมีแค่ภาพจาก ไอจี หรือว่า อินสตาแกรม เท่านั้น ที่พอนำมาแก๊ซัด ดูกันเพลินๆ แบบขอไปที แต่ทว่า ชาวใต้เดียงนั้น หมดลัทธิ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กฎเหล็ก ระยะห่างของดารา ย่อมทำให้ ปฏิสัมพันธ์ อันนำมาซึ่งการไล่ล่าเภา ไม่เกิดขึ้นในระหว่างนี้ เพราะฉะนั้น ใครรายงานข่าวว่า ดาราชาย บึงบ่างกับดาราราหญิงในระยะนี้ ต้องพินธงไปเลยว้า เชื้อถือไม่ได้

ส่วนดาราราที่เขา กินอยู่กับอย่างเปิดเผย หรือว่า ย้ายสำมะโนครัวมารวมเตียงกัน ก็ต้องยกเว้น แต่

กระนั้น มันก็ไม่ลุ่น เหมือนกับบางคู่ที่ เซอร์ไพรส์หรือสร้างวามประหลาดใจ

เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงไม่แปลกใจว้า แม้จะแต่งงาน มีลูกมีเต้าไปแล้ว แต่ก็ยังฮือฮา เมื่อโผล่ขึ้นมาในไอจี อาทิ “ชมพู่” อารยา เอ ฮาร์เก็ต ซึ่งเล่นเครื่องฟิตเนส โดยมี สายฟ้า มองซ้อนผู้เป็นแม่อยู่ข้างหลัง

ที่หน้าทีหลัง พกส้อม ไปด้วยนะลูก หรือไม้กั เต้ว ญฐพร ที่แต่เดิมบุคลิก เรียบร้อย นางเอกจำ แต่ลุกขึ้นมา โยกย้ายสายสะโพก ก็ได้รับการกล่าวขวัญ เพราะฉีกลูก ฉีกแนว ฉีกเสื้อผ่าขาดกระจุย

ไอ้ห้อย ไอ้โหน บอกต่อว้า เมื่อ ไอจี เป็นแหล่งข่าวเดียวในระหว่าง โควิด-19 บรรดา ดาราก็ต้อง คิดค้น คอนเทนต์ หรือว่า เนื้อหาเด็ดสุด เพื่อเรียกความนิยมจากแฟนๆ ซึ่งก็เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ ดาราทำงานแล้วไม่ได้เงิน แถมยังต้องซื้อหาเสื้อผ้ามาสวมใส่ให้ดึงดูด เช่น ใหม่ ดาวิกา ซึ่งเพิ่งเปิดห้องเสื้อก่อนโควิดไม่นาน แต่พอเจอ วิกฤติหนัก ลูกค้ำก็เลยเอาแต่ดูแพชั่น ไม่คิดที่จะอุดหนุน เพราะยังไม่ได้เงินเหยียวว้า 5 พันบาท

คงมีแต่ เน็ต 10 กิกฟรีๆ ซึ่งก็ดู มิน พีชญา บ้องๆ กับ เต้ว ตึกตอก ก็หมดโปรแล้ว

อย่าเผลอไปดูห้องแหท สองพันห้าร้อย ภาพโป๊เซียวนา กสทช. เขาจะตำเอา

จาเต้



ลุ้นด้วยคน

ไ กล์โบกมืออำลาตำแหน่งอย่างเป็นทางการแล้ว สำหรับทันเลขาธิการ กสทช. **ฐากร ตัณฑสิทธิ์**

มีกระຈิบข่าวตาดี เหลือบไปเห็น ที่มงานของทันเลขาฯ “ฐากร” ทอยย เก็บข่าวเก็บของส่วนตัวออกจากห้องทำงานที่ กสทช.

ขอสารภาพว่า แอบรู้สึกใจหายไม่น้อย เพราะในห้วงหลายปีที่ผ่านมา ทันฐากร มีบทบาทอย่างสูง ที่โดดเด่นเป็นผลงาน ก็การประมูลคลื่น 4จี ทำราคาได้ดีเกือบ จะสูงที่สุดในโลกก็ว่าได้

เสียดายบุคลากรที่เก่งฉกาจ- คุณภาพคับแก้วคนหนึ่งของประเทศ แต่ก็ไม่ว่าว่าจะได้เห็นทันฐากรใน บทบาทใหม่ๆ

ส่วนจะเป็นบทไหน คงต้องตามดูว่า ภาพวาดเหมือนตัวจริงที่ใส่กรอบไว้ใน ห้องเลขาฯ กสทช.มานานหลายปี จะ ย้ายไปแขวนผนังห้องทำงานตำแหน่ง ไหน...ที่ไหน กระຈิบข่าวรอลุ้นด้วยคน คร้าาา...